

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NV

Nghi Xuân, ngày tháng 9 năm 2021

V/v giới thiệu gương điển
hình tiên tiến

Kính gửi: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Thực hiện Văn bản số 144/BTĐKT-NV ngày 05/3/2021 của Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến; Ủy ban nhân dân huyện giới thiệu 01 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua trên địa bàn huyện (*có danh sách kèm theo*).

Kính đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổng hợp, theo dõi./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hải Nam

DANH SÁCH

Mô hình, điển hình tiên tiến

(Kèm theo Công văn số /UBND-NV ngày /9/2021 của UBND huyện)

TT	Tên mô hình, điển hình	Địa chỉ (chức vụ, đơn vị công tác)	Thành tích đạt được trong phong trào thi đua	Ghi chú
1	Thôn Trường Quý	Xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân	<p>Thôn Trường Quý, xã Đan Trường phía Bắc giáp thôn Lộc Hạnh, Phía nam giáp thôn Trường Châu, phía tây giáp thôn Trường Hoa, phía đông giáp đường Tỉnh lộ 546, là một thôn thuần nông, với 128 hộ, 492 nhân khẩu. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, nhân dân và cán bộ thôn Trường Quý nỗ lực quyết tâm cao để xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và được công nhận năm 2019, với mục tiêu lấy người dân là chủ thể trong xây dựng NTM. Các phong trào phát động được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đem lại hiệu quả. Là đơn vị thôn luôn dẫn đầu trong phong trào “năm không ba sạch”, phân loại xử lý rác tại nguồn, đường làng, ngõ xóm luôn xanh sạch đẹp, xóa bỏ vườn tạp, 05 vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế từ 80 – 100 triệu đồng/năm. Đạt danh hiệu thôn văn hóa 05 năm liên tục, an ninh trật tự trên địa bàn luôn đảm bảo, chi bộ thôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội đạt tiên tiến nhiều năm liền.</p> <p>Mặc dù, đã được công nhận thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu nhưng cán bộ và nhân dân thôn luôn không ngừng xây dựng và củng cố, năm 2020, 2021 thôn tiếp tục vận động nhân dân phá dỡ bờ rào, hiến đất để mở rộng thêm các tuyến đường ngõ xóm, lát gạch bolok tuyến đường mẫu, xây dựng nhiều tuyến đường đẹp của thôn, làm hệ thống điện chiếu sáng tất cả các tuyến đường trong thôn. Về với thôn Trường Quý chúng ta sẽ được ngắm các tuyến đường hoa rực rỡ trắng tấp, về với những khu vườn mẫu đa dạng, phong phú, cùng với những con người luôn thân thiện, mến khách, là điểm sáng xứng đáng về một miền quê đáng sống tại quê hương xã Đan Trường.</p>	